

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 12 tháng 10 năm 2012

Ngày 12 tháng 10 năm 2012, đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên; Lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh (*chủ đầu tư của dự án*); đại diện các nhà thầu tham gia xây dựng Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh lộ 107 đi kiểm thực địa và làm việc về: Tình hình thực hiện, tình hình giải ngân vốn của công trình Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh lộ 107; các nhà thầu thi công chậm làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của dự án. Sau khi đi kiểm tra và nghe báo cáo của Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện: Quá trình triển khai thi công Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh lộ 107 trong thời điểm khó khăn về nguồn vốn, thời tiết không thuận lợi, hướng thi công bị hạn chế do tích nước lòng hồ thủy điện Bản Chát; song được sự động viên, đôn đốc của các cấp, chủ đầu tư nên nhiều đơn vị thi công đã khắc phục những khó khăn để triển khai thi công góp phần đảm bảo tiến độ của dự án. Bên cạnh đó còn có một số nhà thầu chưa thực sự tích cực khắc phục những khó khăn, chưa tập trung nhân lực, vật lực để triển khai thi công đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Đối với Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh:

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án; Đặc biệt là các nhà thầu có giá trị hợp đồng lớn nhưng khối lượng giá trị hoàn thành thấp và làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công các gói thầu phía trong của dự án như: Doanh nghiệp tư nhân Duy Tiến (*thi công xây lắp từ phân đoạn Km3+700m đến Km5+400m thuộc Đoạn giáp ranh tỉnh Sơn La – Pa Ngừa*); Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thủy Xuân (*thi công xây lắp từ Km8+300m đến Km12+00m thuộc Đoạn Pá Ngừa – Khau Riêng*); Công ty TNHH Xây dựng và Thương Hoàng Anh (*thi công xây lắp từ Km18+00m đến Km22+00m thuộc Đoạn Pá Ngừa – Khau Riêng*)...

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán để gửi các cơ quan thanh toán vốn đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2012 trước ngày 31 tháng 01 năm 2013.

Xử lý các đơn vị thi công làm chậm tiến độ thực hiện của dự án đặc biệt làm ảnh hưởng tới việc vận chuyển vật liệu, máy móc vào thi công các đoạn tiếp theo (*Yêu cầu chủ đầu tư xử lý các nhà thầu đúng thẩm quyền, quy trình và quy định hiện hành*); Đề xuất hướng xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng và tiến độ thực hiện theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thi công lập biểu tiến độ thi công chi tiết; nhân lực, vật lực đáp ứng tiến độ thi công đó để có cơ sở kiểm tra, giám sát.

Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh lộ 107 (*Đoạn giáp ranh tỉnh Sơn La – Pa Ngừa*) đặc biệt là việc vận chuyển vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh có trách nhiệm triển khai chỉ đạo thực hiện tới các nhà thầu tham gia thi công Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh lộ 107 ý kiến kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với các đơn vị thi công:

Tập trung nhân lực, vật lực để thi công đáp ứng được tiến độ thực hiện của dự án.

Tập trung cán bộ hoàn thiện các hồ sơ thanh toán để gửi chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2012 trước ngày 31 tháng 01 năm 2013.

Trong quá trình triển khai thi công yêu cầu các đơn vị thi công chú trọng đến công tác an toàn lao động.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh ngày 12 tháng 10 năm 2012. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính;
- Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên;
- Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Trần Thắng